



ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดของตนเอง
2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing house) ผ่านระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ในวันที่ 30 เมษายน 2562

อนึ่ง หากผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษารายใด ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยพะเยาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จะยึดผลการคัดเลือกจากการยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริงเฮาส์เท่านั้น และเมื่อยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing house) แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันการศึกษาในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทั่วประเทศต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

(ดร.ชลชิตา เทพหินลัฟ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์

2101 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เลขที่	เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	สถานศึกษาเดิม/จังหวัด	หมายเหตุ
1	62009893	นางสาวทันยา สมศักดิ์	แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์/เชียงราย	
2	62013260	นางสาวเอี่ยมพร กันธิพันธ์	เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย	
3	62014175	นางสาวอริสภา รัตนสุภา	เวียงป่าเป้าวิทยาคม/เชียงราย	
4	62015736	นางสาวธิดา เฟื่องฟู	ประชารัฐธรรมคุณ/ลำปาง	

